



“ปรกชล พรหมกังวาน”
ลำไยอินทรีย์
ผลผลิตยั่งยืน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการปลูกลำไยต้องใช้สารเคมี
อย่างมาก แต่ในโลกปัจจุบันอาหารเกษตรอินทรีย์กลับ
ได้รับความนิยมแพร่หลายสูงขึ้นในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสวนทางกับสารเคมีโดยสิ้นเชิง
แต่น้อยคนที่จะสามารถผันตัวเองจากการใช้สารเคมี
มาเป็นอินทรีย์ได้ และเขาคือนั่นคือ “ปรกชล พรหมกังวาน”
กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรหมกังวาน



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรากฏว่า “ลำไยอินทรีย์” ที่ได้ให้ผลผลิตที่มีรสชาติหวานหอม เนื้อแน่น กรอบ อร่อย และสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น และเป็นที่ต้องการของต่างชาติ

นอกจากนั้น ยังได้นำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยได้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมกังวาน เพื่อประกอบกิจการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลำไย ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายองค์กร คือ ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลำไยที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ผู้บริโภค ทั้งลำไยอบแห้ง ซาลำไย เพื่อให้มีความต่างและเป็นที่น่าสนใจของผู้ซื้อ



หลังจากออกจากงานประจำที่กรุงเทพ “ปรกชล” เดินทางกลับบ้านหันมายึดอาชีพทำสวนลำไย รุ่นที่ 3 ต่อจากปู่และพ่อ ด้วยประสบการณ์ที่คลุกคลีอยู่กับลำไยมากกว่า 40 ปี ทำให้เขามีความรู้ความชำนาญ และรับทราบปัญหาตลอดว่า ผลผลิตมักจะล้มตลัดในช่วงฤดูกาลลำไยออกผล

แต่ด้วยความไม่หยุดนิ่งเขาจึงคิดหาวิธีลดต้นทุนและสร้างความแตกต่าง เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันกระทั่งได้นำวิธีการปลูกและดูแลแบบอินทรีย์ โดยปราศจากการใช้สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช และปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิตและฟื้นฟูดินเพาะปลูกที่เคยเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมีติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานหันมาใช้ปัจจัยการผลิตจากธรรมชาติ ทุกกระบวนการ





สำหรับรูปแบบผลผลิตปัจจุบันมีทั้งลำไยอินทรีย์สดที่จะให้ผลผลิตในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม บรรจุกล่องกระดาศและตะกร้า ลำไยอบแห้งทั้งเปลือก ซึ่งสามารถรับประทานได้ทันที เนื้อลำไยอบแห้ง น้ำลำไยอินทรีย์ ผลิตจากลำไยอบแห้ง ช่วยบำรุงระบบประสาท และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ลำไย ซึ่งมี 3 ชนิด คือ แยมโรล คุกกี้ และเค้ก ตลาดผู้บริโภคมีทั้งในและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตยังมีปัญหาวัตถุดิบมีไม่เพียงพอส่งเข้าโรงงานและความต้องการของผู้บริโภค จึงได้พยายามขยายเครือข่ายผู้ผลิตลำไยอินทรีย์ในพื้นที่ จนมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนลำไยอินทรีย์ภาคเหนือ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ในการปลูกลำไยให้แก่สมาชิก รวมทั้งนำผลผลิตออกมาป้อนสู่ตลาด ที่เริ่มรู้จักและยอมรับมากขึ้น และตัวเขาเองเชื่อว่าในวงการลำไยอินทรีย์ไม่มีคู่แข่งรายไหนตามเขาทันแน่นอน

จากความมุ่งมั่น ทุ่มเท คิดค้น ลองผิดลองถูก ทำให้สามารถต่อยอดผลผลิต จนกลายมาเป็นสินค้าธุรกิจส่งออกไปยังต่างประเทศ แต่เขายังไม่หยุดนิ่งและจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับตัวเองและสมาชิก